

## K sát h i cô Cindy Nguy n b tù chung thân và không có c h i đ  c ân xá...

T&#225;c Gi&#7843;: Nguy n D ng/Calitoday  
Th&#7913; T&#432;:, 08 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 04:28

---

"... Paul Ray Castillo đã làm ho ng s  và tàn phá c ng đ ng, thì bây gi  h n ta s  s ng sau song s t su t đ i..."

Cali Today News – Cách nay g n 1 năm, vào trung tu n tháng 9 năm ngoái, tin cô Cindy Nguy n H u Chinh b  gi t làm ch n đ ng m i ng i. Cô là m t chuyên viên đ a c  thành đ t, ng i ph  trách m t ch ng trình phát thanh,...

Cô r t đ  c đ ng nghi p và b n bè quý m n vì tánh tình và nhân cách c a cô.

Cái ch t c a cô đã gây ch n đ ng không ch  vì tên tu i n i ti ng c a cô mà còn vì m c đ  ra tay tàn ác c a k sát nhân – Paul Ray Castillo, 34 tu i.



**Paul Ray Castillo. Photo courtesy: SJMN**

T i ác c a Paul Ray Castillo b t đ u t  v  ăn c p xe vào ngày 6 tháng 9, cho đ n v  gi t ch t cô Cindy Nguy n H u Chinh ba ngày sau đó, ch a k  c  ch c ngày t u thoát tr c khi b  b t t i Sacramento.

Có th  nói r ng cô Cindy Nguy n H u Chinh “t i s ” khi xe c a cô b  h  bình đ n và ng ng t i khu đ u xe c a khu th ng m i The Plant, đ i đ n v i nghĩa trang Oakhill.

Tho t đ u, cô g i v  văn phòng nh  ng i ra giúp, r i sau đó đã g i i báo cho văn phòng bi t

## Kiểm sát hình ảnh cô Cindy Nguyễn bị tù chung thân và không có cơ hội được ân xá...

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Đình/Calitoday  
Th&#7913; T&#432;: 08 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 04:28

---

là cô không cần hỏi ra giúp nữa vì đã có một người đàn ông “lịch sự” với nhữn người xâm trên người đang có một cái chết giúp đỡ cô.

Chính cái người “lịch sự” đó đã ép buộc cô vào xe.... Và cô một tích tở đó.

Sáng hôm sau, thì thấy cô đã được phát hiện, bị quở trong một thùng nệm trong garage của người quen của sát thủ. Hai tay bị còng và bị bắt một. Sát thủ đã dùng súng .357 Magnum bắn giết hai một trong cộ lý gần...

Quả là một cái chết đau đớn và gây sốc cho mọi người.

Và theo công tố viên quận hạt Santa Clara là ông James Leonard thì tên sát nhân Paul Ray Castillo đã nhận tội vào ngày hôm nay thì ba, bày tỏ sự hối hận và xin được cộ tù chung thân, không có ngày được trở tở do.

Trong lúc hai bên luận án với liêu có nên xử tở hình đở với Paul Ray Castillo hay không, thì công tố viên Leonard cho biết rằng luật sư của bị cáo cho biết tở ân hận với nhữn hành đởng của họ, và các công tố viên yêu cầu Paul Ray Castillo chấp nhận bị án chung thân mà không có cơ hội ân xá nào đở chỏnng minh sự ân hận của họ là thật lòng...

Công tố viên Leonard cho biết rằng một tiêu chí của Castillo là cộ p của, và tội sao họ n ta giết Cindy Nguyễn với còn khó hiểu. Ông ta nói thêm: “Cô ta thỏ tở sỏ đầu phải là một đở đả. Cô ta là một người phỏ nỏ 60 tuởi, trong lúc đó họ n ta mỏi 34 tuởi rỏ tỏ khỏ mỏ nh và có thỏ trở n áp cô ta.”

Thỏ tở ra, báo chí Mỏ đỏu với tở sai tuởi của Cindy Nguyễn. Cô ta thỏ tở sỏ không phỏi tuởi 60, mà chỏ trên 50, thỏ nhỏ ng tở lúc đỏn Mỏ, giỏ y tở bỏ ghi sai năm và cô giỏ tuởi sai đó đỏn bây giỏ.

Bên cộ nh tởi sát nhân đỏi với Cindy Nguyễn Hỏu Chinh, họ n còn nhỏ n nhỏ ng tởi đỏi hình khác nhỏ tởn công với vũ khí chỏ tỏ người, trỏ m cộ p, và ăn cộ p xe,...

## Kiểm sát hình cô Cindy Nguyễn bị tù chung thân và không có cơ hội được ân xá...

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Đình/Calitoday

Th&#7913; T&#432;, 08 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 04:28

---

Paul Ray Castillo sẽ chịu bản án chung thân không có cơ hội ân xá trong phiên tòa kết án vào ngày 30 tháng 8 tới.

Chánh biện lý luận hình t Santa Clara là luật sư Jeff Rosen nói rằng “trong hình phạt tù, Paul Ray Castillo đã làm hỏng sự và tàn phá công đồng, thì bây giờ hình ta sẽ sống sau song sự t sự t đời...”

Nhiều người chỉ không hài lòng với bản án này, mà có thể muốn hình ta được thả, bởi nhiều người có lẽ không muốn đi làm đóng thuế để nuôi tên sát nhân trong tù đầy tèn kém.